



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 538
วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๑๐ น

ที่ นร ๑๑๑๔/๒๗๕

สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๒๕ มกราคม ๒๕๕๗

เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในการดำเนินโครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง
เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๑๕๗๕ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ส่งเรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในการดำเนินโครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) มาให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็น ดังนี้

๑. เห็นควรมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายมันสำปะหลัง รับข้อเสนอแนะมาตรการป้องกันการทุจริตในการดำเนินงานโครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลังของสำนักงาน ป.ป.ช. ไปพิจารณาอย่างละเอียด อาทิ การรับจํานำ การช่วยเหลือปัจจัยการผลิต การชะลอการขุดหัวมัน เป็นต้น โดยให้มีการศึกษาและวิเคราะห์ถึงข้อดีและข้อเสียแต่ละมาตรการต่างๆ รวมทั้งพิจารณาเปรียบเทียบเงื่อนไขความจำเป็นและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้ได้มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์มากที่สุด

๒. กระทรวงพาณิชย์ ควรประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการสร้างเสถียรภาพราคามันสำปะหลังและความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์อย่างครบวงจร โดยเร่งพัฒนาประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตอย่างจริงจัง วางแผนเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดตลอดห่วงโซ่การผลิต และสนับสนุนอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งวางระบบการบริหารจัดการสินค้ามันสำปะหลัง ตั้งแต่การจัดทำทะเบียนข้อมูลของเกษตรกร ลานมันและโรงแปงมันที่ชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ การป้องกันการลักลอบนำเข้ามันสำปะหลังจากประเทศเพื่อนบ้าน และการจัดการผลผลิตและราคาอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว และลดภาระงบประมาณของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าตกต่ำ ตลอดจนรองรับการแข่งขันจากต่างประเทศที่จะมีมากขึ้นภายหลังจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ซึ่งจะไม่มีเอื้ออำนวยต่อการแทรกแซงด้านราคาของภาครัฐอีกต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอาคม เต็มพิทยาไพสิฐ)

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักวางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
โทร. ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๒๕๑๓ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๐๘๙๒
E-mail Surachai@nesdb.go.th